

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Tuấn Thanh  
tại cuộc họp giải quyết vụ việc khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh**

Ngày 10/12/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp để xem xét, giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng và xử lý vướng mắc trong việc tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lấn chiếm, xây dựng trái phép của hộ ông Võ Tấn Luyện tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Tổ Kiểm tra công vụ của tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tiến (*huyện Phù Cát*).

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh và UBND huyện Phù Cát báo cáo nội dung, quá trình diễn biến vụ việc và ý kiến tham gia của đại diện cơ quan dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Tuấn Thanh có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc bà Nguyễn Thị Hồng (*ở thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát*) khiếu nại yêu cầu đo đạc và xác định lại phần diện tích 2 sào 5 thước (diện tích 1.250m<sup>2</sup>) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 1.382,3m<sup>2</sup> liền kề (*tục danh là trảng ông Minh*) tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát có nguồn gốc của hộ gia đình bà là không có cơ sở để xem xét, giải quyết: Vì, các nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, đã được UBND huyện Phù Cát tổ chức thực hiện theo đúng ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình và Chủ tịch UBND huyện Phù Cát giải quyết tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 (*Quyết định giải quyết lần đầu*), Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 (*Quyết định giải quyết lần hai*) đã có hiệu lực pháp luật. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng không đồng ý, thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Giao UBND huyện Phù Cát căn cứ hồ sơ vụ việc và các quy định của pháp luật hiện hành, ban hành văn bản trả lời cụ thể cho bà Nguyễn Thị Hồng, chấm dứt khiếu nại.

2. Việc ông Võ Tấn Luyện lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, đã được UBND xã Cát Tiến lập hồ sơ xử lý vi phạm từ năm 2006 nhưng không tổ chức cưỡng chế xử lý thu hồi mà để cho hộ ông Võ Tấn Luyện tiếp tục lấn chiếm, coi nới xây dựng nhưng UBND xã Cát Tiến không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Hồng phản ánh, khiếu nại nhiều lần, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đây là trách nhiệm chính của UBND xã Cát Tiến.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 308/BC-UBND ngày 30/11/2020 và ý kiến các ngành dự họp: UBND tỉnh đồng ý tạm hoãn việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Võ Tấn Luyện đến hết Quý I năm 2021. Giao UBND huyện Phù Cát tổ chức thực hiện như sau:

- Chỉ đạo xử lý kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong việc quản lý để xảy ra tình trạng hộ ông Võ Tấn Luyện lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trong một thời gian dài nhưng không có biện pháp xử lý, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

- Kiểm tra, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng và hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với hộ ông Võ Tấn Luyện về hành vi lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát; xem xét về điều kiện, hoàn cảnh và rà soát lại toàn bộ hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do ảnh hưởng Dự án xây dựng đường ĐT 639 đối với hộ ông Võ Tấn Luyện, có phương án giải quyết về đất ở cho hộ ông Võ Tấn Luyện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, chính sách người có công. Trên cơ sở đó, tổ chức làm việc và vận động hộ ông Võ Tấn Luyện tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trong Quý I năm 2021.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và PCT. Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP và PVP-KT;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, HSVV-TD .

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**